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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
สามัญ  สมัยแรก  คร้ังที่  7  ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันพุธที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้มาประชุม 
1. นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
2. นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  1 
3. นายสมปอง  บัวพิม   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
4. นายอำนาจ  เรืองจินดา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เมือง 
5. นายบัณฑรูย์  เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เมือง 
6. นายมนตร ี เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.เมือง 
7. นางสาววิววิกา  กล้าแท้  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  5  อ.เมือง 
8. นายดำรงพล  กล้าจริง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  6  อ.เมือง 
9. นางสาวจารุวรรณ  จังหวะ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.หนองบัวแดง 
10. นายอำนาจ  ศรีหลง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.หนองบัวแดง 
11. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.หนองบัวแดง 
12. นางจรยิา  สุจริยา   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.แก้งคร้อ 
13. นายนพกรณ์  วัชรจำรูญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.แก้งคร้อ 
14. นางสาวเกตศิริ  จรรย์โกมล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.ภูเขียว 
15. นายอลงกต  ลาสิทธิ์   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.ภูเขยีว 
16. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.ภูเขียว 
17. นายสุธชิัย  พรมกุดตุ้ม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.คอนสวรรค์ 
18. นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.จัตุรัส 
19. นายมนตรี  อินทรักษา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.จัตุรัส 
20. นายชัยสากล  มาสิงห ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.บ้านเขว้า 
21. นายวรวฒุิ  จิตร์จันทึก  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.บ้านเขว้า 
22. นายปรัชญา  แต่งทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.เทพสถิต 
23. นางสาวทรายศิรินทร์  ภูก่ันมาศกุล สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.เทพสถิต 
24. นายรณชัย  นามวิจิตร  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.คอนสาร 
25. นายนฤพนธ์  งามประเสริฐ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.คอนสาร 
26. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.บำเหน็จณรงค์ 
27. นายอธิชานนท์  มักขุนทด  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ซับใหญ่ 
28. นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ภักดีชุมพล 
29. นายสุรพล  ชาญตะคุ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.หนองบัวระเหว 
30. นายประสิทธิ์  พาจันทร์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.บ้านแท่น 
31. นายสถาพร  สงคราม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.เนินสง่า 
 
 

/รายชื่อ... 
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รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีลาการประชุม  

1. ลาป่วย  
1. นายสุขสันต์  ชื่นจิตร   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
2. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.ภูเขียว 
3. นายศิวะ  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
4. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
2. ลากิจ 
1. นายวรวุฒ ิ ประภามณฑล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูม ิ เขต  3  อ.เมือง 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ขาดประชุม  

ไม่มี 

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้เข้าร่วมรับฟงัการประชุม 
1. นายอร่าม  โล่ห์วีระ   นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดชัยภูม ิ
2. พลเรือเอกสุวิทย์  ธาระรูป  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายสมชาย  จริยานันทกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
4. นายประวิทย์  ตรีสรานุวัฒนา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
5. นายไถง  ครอบบัวบาน   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดชัยภูม ิ
6. นายพงค์ศักดิ์  มังสังข์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
7. นางสวรส  ปรีชานันท์   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
8. นายเพชรพงษ์  จวิะนนท์  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
9. นายสุชิน  อร่ามพงษ์   รองปลัดฯ รกท. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
10. นายสมชัย  ทองคำ   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11. นายประดลเดช  เกิดชัยภูมิ  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นางสาวนวพรรษ  สกุลอนันต์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
13. นางวิภาภรณ์  ปิ่นมณี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
14. นายกฤต  โคตะ   รกท. ผู้อำนวยการกองช่าง 
15. นายสุริยะ  ป้องขันธ์   รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
16. นางสาวศิริวรรณ  สุรินทะ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
17. นางจันทรทิ์พ  วงศ์ฮาด  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม 
18. นายระแวง  บุญทศ    ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ 
19. นางสาวปรียรัศม์  เตื่อยโยชน์  แทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
20. นางสาวกานดา  กฤตศพัฒน์  รกน. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
21. พันจ่าเอกสวัสดิ์  จำนงค์ชอบ  รกน. หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
22. นางสาวเกสรา  จันเขียด  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 
23. จ่าเอกจิรายุทธ  แก้วนามอง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
24. พ.จ.อ.วรรลพ  แสนแก้ว  หัวหน้าส่งเสริมการมีส่วนรว่มฯ 
25. นางสาวปิยนาถ  โพธิ์นอก  หวัหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
26. นายกฤษดา  เริงชัยภูมิ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
27. นางลัดดาวรรณ เบาสันเทียะ  หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

/รายชื่อ... 
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รายชื่อเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง 
1. นางสาววาทินี  มูลประสาน  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
2. นางสาวชญาภา  โคตรนาวัง  นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
3. นางสาวมณฑาทิพย์  กลางสาทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
4. จ่าเอกปรีชา  มะลิดา   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5. จ่าสิบเอกเกรียงไกร  แตงเส็ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
6. นางปริศรา ใจอดทน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
7. นางสาวอภิรดี  ศรีโฉม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางสาวจฑุามาศ  กาญจนะโภคิน ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 
9. นางสาวชุติมา  หาญเวช   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
10. นางศิริรัก  โทแก้ว   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
11. นางอัมรี  ปลื้มโชค   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นายภัทรกร  ประสพผล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. นายไชยวัฒน์  สภุาพงษ์  พนักงานขับรถ 
14. นางสาวชนัญชิตา  ลาวิชยั  คนงาน 
15. นางสาวลภสัรดา  ฝาชัยภูม ิ  คนงาน 
16. นายทองพูน  ชาวิชัย   คนงาน 
17. นางเดือนเพญ็  เนตรพล  คนงาน 
18. นายอนุชา  คุ้มกุดขม้ิน  คนงาน 
19. นายอรรดิษฐ  จันตะเสน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
รายชื่อผู้ขอเข้าร่วมรับฟังการประชุม 
ไมมี่ 
เริ่มประชุมเวลา    14.30 น. 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชยัภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา       
ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทุกท่านครับ ขณะนี้เวลา 14.30 น. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565 
ในวันพุธที่ 23 มีนาคม  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และการประชุมสภาในครั้งนี้  ได้มีการ
บันทึกเสียงไว้เพ่ือจัดทำเป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดชัยภูมิ ต่อไปกระผมนายสมปอง บัวพิม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ เขต 2  ทำหน้าที่เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอเรียน เชิญท่านกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 1 ขึ้นทำหน้าที่
ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 
 

 
/นายกฤษฎา... 
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นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  2 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่ 3 
 
 
 
นายอร่าม  โล่ห์วีระ 
นายก อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร            
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านนะครับ บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว 
วันนี้เป็นการประชุมสภา สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565             
ขออนุญาตดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ  
แจ้งเพื่อทราบเรื่องที ่1 วันนี้มีสมาชิกลา จำนวน  5  ท่านนะครับ  
1. ลาป่วย จำนวน 4 ท่าน  
1. นายสุขสันต์  ชื่นจิตร  อ.เกษตรสมบูรณ ์ เขต  1 
2. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ อ.ภูเขียว เขต  4   
3. นายศิวะ  พงศ์ธีระดลุย์  อ.เกษตรสมบูรณ์  เขต  2   
4. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์ อ.เกษตรสมบูรณ์ เขต  3   
2. ลากิจ จำนวน 1 ท่าน 
1. นายวรวุฒิ  ประภามณฑล อ.เมือง  เขต  3   
แจ้งเพื่อทราบเรื่องที่  2  วันนี้ได้มีการเลื่อนนัดประชุมจากวันพฤหัสบดี              
ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น. เนื่องจากท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ท่านมีราชการด่วน แต่มีญัตติฯ ที่ เสนอขออนุมัติ                  
ต่อที่ประชุมสภาฯ ซึ่งท่านจะเข้าประชุมด้วยตัวท่านเองท่านจึงขออนุญาต
เลื่อนวันประชุมจากวันพฤหัสบดี มาเป็นวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป ประธานพิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบนะครับ 
เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยแรก ครั้งที่  6  
ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  17  มีนาคม พ.ศ. 2565                
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่า    
ที่ประชุมแห่งนี้ให้การรับรองนะครับ 
ญัตติขออนุมัติแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง        
บ้านโคกมะตูม  หมู่ที่  7 ตำบลโนนคูณ – บ้านนาผักเสี้ยน หมู่ที่  4                         
ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ   กองพัสดุและทรัพย์สิน               
เชิญท่านนายกครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร  
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟัง           
การประชุมทุกท่านญัตติขออนุมัติแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกมะตูม  หมู่ที่ 7 ตำบลโนนคูณ – บ้านนาผักเสี้ยน  
หมู่ที่  4 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน ขอมอบให้เลขาฯ ไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
เรียนเชิญทา่นเลขาไถง ครอบบัวบานครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมาย            
ให้อ่านเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนคูณ – บ้านนาผักเสี้ยน หมู่ที่ 4  

/ตำบล... 



๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  กองพัสดุและทรัพย์สิน            
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           
สายทางบ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนคูณ – บ้านนาผักเสี้ยน หมู่ที่ 4 
ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ วงเงินทำสัญญาจำนวนเงิน 
1,257,000.-บาท (หนึ่ งล้ านสองแสนห้ าหมื่ นเจ็ดพันบาทถ้วน)               
กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ด.โชคชัยโยธา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 61/2565         
ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวได้ 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ ใหญ่บ้านโคกมะตูม หมู่ที่  7 ตำบลโนนคูณ             
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงพิกัดก่อสร้างถนน คสล. 
โดยมีความประสงค์ให้ย้ายจุดก่อสร้างถนนดังกล่าว จากจุดเดิมไปจุดใหม่ 
ซึ่งมีประชาชนสัญจร ไป - มา มากกว่า ดังนี้ 
จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกมะตูม 
หมู่ที่  7 ตำบลโนนคูณ – บ้ านนาผักเสี้ ยน หมู่ที่  4 ตำบลดงกลาง                    
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.492229               
E 1 0 2 .0 2 6 4 3 9  จุ ด สิ้ น สุ ด โค รงก าร  N 1 6 .4 9 4 1 0 3                                 
E 102.019789 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
412.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ื นที่  คสล.ไม่ น้ อยกว่ า                          
2,060.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร 
เปลี่ยนเป็น  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกมะตูม 
หมู่ที่  7 ตำบลโนนคูณ – บ้ านนาผักเสี้ ยน หมู่ที่  4 ตำบลดงกลาง                  
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จุดพิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.501416               
E 102.023338   จุดพิกัดสิ้ นสุ ดโครงการ  N 16.501282                   
E 102 .019470 ผิ วจราจร ขนาดกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว                    
412.00 เมตร  หนา 0 .15 เมตร หรื อพ้ื นที่  คสล.ไม่ น้ อยกว่ า              
2,060.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร วงเงินตาม
สัญญา 1,257,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
(รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงาน) แนบท้ายญัตตินี้ 
หลักการ  
1. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 165  การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง             
ตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา
หรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ
ของพัสดุ  หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้ งราคาของพัสดุหรืองาน                
ตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญา              
หรือข้อตกลงด้วย ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคง
แข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร 
สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ
สามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง             
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นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่ 4 
 
 
 
 
 
 
นายอร่าม  โล่ห์วีระ 
นายก อบจ.ชัยภูม ิ 
 
 
 
 
 

หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ           
สั่งซื้อสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว             
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น      
2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย              
ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานทีก่่อสร้าง ใหเ้ป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
เหตุ ผล เพ่ื อให้ การดำเนิ นการตามโครงการดั งกล่ าวเป็ นไปด้ วย                
ความเรียบร้อย ประชาชนในพ้ืนที่  มีถนนสำหรับใช้ ในการสัญจร                   
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเศรษฐกิจทั่วทั้งจังหวัด 
จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนคูณ – 
บ้านนาผักเสี้ยน  หมู่ที่ 4 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
ตามรายละเอียดข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขอเสนอญัตติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           
สายทางบ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนคูณ – บ้านนาผักเสี้ยน หมู่ที่ 4 
ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ต่อสภาฯ เพ่ือจะได้พิจารณา                
ให้ความเห็นชอบต่อไป นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้นะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ 
ถ้าไม่มี เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้ งหมด 31 ท่ าน               
รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายทางบ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนคูณ – บ้านนาผักเสี้ยน หมู่ที่ 4 
ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  กองพัสดุและทรัพย์สิน  
กรุณายกมือด้วยครับ  31 ท่าน  ถือว่ามติเป็นเอกฉันท์นะครับ 
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการกันเงิน) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 
โครงการ Chaiyaphum Smart Education เพ่ือส่งเสริมและยกระดับ
การศกึษาจังหวัดชัยภูมิ  ระยะที่ 1 (กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
เชิญท่านนายกครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร  
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการกันเงิน) และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                        

/ประเภท... 



๗ 
 

 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา โครงการ Chaiyaphum Smart Education         
เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ระยะที่ 1 (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) ขอมอบให้เลขาฯ ไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
เรียนเชิญทา่นเลขาไถง ครอบบัวบานครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมาย            
ให้อ่านเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการกันเงิน) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงาน
การศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภทครุภัณฑ์
การศึกษา โครงการ Chaiyaphum Smart Education เพ่ือส่งเสริมและ
ยกระดับการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ระยะที่ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามที่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ให้ก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เพ่ือดำเนินโครงการ 
Chaiyaphum Smart Education เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการศึกษา 
จั งหวั ดชั ยภู มิ  ระยะที่  1 งบประมาณ  200,000,000 บาท                  
ต้ังงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ค รุ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษ า  โค รงก าร  Chaiyaphum Smart Education                 
เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 งบประมาณ 
100,000,000 บาท ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 53/2564          
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ได้มีมติอนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกในปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565 โครงการ Chaiyaphum Smart Education เพ่ือส่งเสริมและ
ยกระดับการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 งบประมาณ 100,000,000 บาท 
ในคราวประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2564    
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2564  หน้า 239 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์การศึกษา โครงการ Chaiyaphum Smart 
Education เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 
งบประมาณ 100,000,000 บาท  
เนื่ องจากการดำเนินโครงการ Chaiyaphum Smart Education เพ่ื อ
ส่งเสริมและยกระดับการศึกษา จงัหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 จะประกอบไปด้วย 
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การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ที่ มีมูลค่าเกิน      
10 ล้านบาทขึ้นไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงต้องเสนอโครงการ
ให้ คณะกรรมการการบริหารและจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดำเนินโครงการดังกล่าวได้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผลจากการ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ต้องเปลี่ยนแปลง
รายการครุภัณฑ์ของโครงการ ประกอบกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ได้ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 เมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม 2564  รวมถึงสำนักงบประมาณได้ประกาศใช้บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2564 จึงจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณของโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดตาม
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณแนบท้ายญัตติ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน         
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ ได้กันเงิน 
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก             
ผู้มีอำนาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมจิึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการกัน
เงิน) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา โครงการ Chaiyaphum Smart 
Education เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จั งห วั ดชั ยภู มิ พิ จารณ าอนุ มั ติ  โดยถื อป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 และ ข้อ 30 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัต ินายอร่าม โล่หว์ีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ครับในญัตตินี้มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ 
เชิญทา่นนายแพทย์บัณฑูรย์ครับ 
ท่านประธานที่เคารพ กระผม นายบัณฑูรย์  เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต 2 อำเภอเมือง สิ่งสำคัญที่สุดของคน         
ในการพัฒนาในอนาคต นั้ นคือการศึกษา วันนี้ ผมเห็ นโครงการ 
Chaiyaphum Smart Education เราอาจจะเคยได้รับการพิจารณามาแล้ว 
1 ครั้ง แต่สิ่งสำคัญทีสุ่ดเหนืออ่ืนใด ก็คือเด็ก ซึ่งจะเป็นอนาคตของเรา 
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ต่อไปในการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ สำหรับโครงการ Chaiyaphum Smart 
Education ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะใช้เงินมากพอสมควร แต่สิ่งสำคัญเหนือ
อ่ืนใด ก็คือเด็กของพวกเรา เพ่ือจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคน 
พัฒนาจังหวัดของเราในอนาคตนะครับ โครงการนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับ
ท่านนายกฯ ในการฝ่าวัตถุประสงค์เพ่ือบรรลุเป้าหมายของเด็กชัยภูมิของ
พวกเรา ขอกราบขอบพระคุณครับ 
มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มี เชิญเลขานับองค์
ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 31 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ 
ประธานจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(รายการกันเงิน) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา โครงการ Chaiyaphum 
Smart Education เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ      
ระยะที่ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  กรุณายกมือด้วยนะครับ  
เห็นชอบ 31 ท่าน มติเป็นเอกฉันทน์ะครับ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ เชิญท่านสุรพลครับ 
ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน          
จังหวัด คณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ เคารพทุกท่านครับ กระผม นายสุรพล  ชาญตะคุ     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขตอำเภอหนองบัวระเหว 
ครับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ครับท่านประธานที่เคารพครับ ผมนั้นนะครับ 
ใคร่ขออภิปรายนะครับ เกี่ยวกับการทำงานของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ เป็นที่คาดหวังของพ่ีน้อง
ประชาชนนะครับ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ทั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ ถนน
หนทางต่าง ๆ นะครับ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นะครับ ประเด็นที่ผมอยากอภิปรายในส่วนตรงนี้นะครับท่านประธาน ก็คือ
การบรหิารจัดการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดชัยภูมินะครับ ซึ่งที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของพวกเราได้ทราบดีว่าท่านนายกองค์การ
บริหารส่ วนจั งหวัด ท่ านได้ ถู กคั ดเลื อกนะครับ ให้ เป็ นประธาน
คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำนะครับ ของจังหวัดชัยภูมินะครับ ผมนั้นนะครับ        
ก็อยากเรียนสอบถามท่านประธานสภานะครับ ไปยังท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนะครับ ในส่วนที่ท่านได้รับมอบให้ทำหน้าที่อันสำคัญยิ่ง
นะครับ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชัยภูมินะครับ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ที่เป็นต้นน้ำ
ของต้นน้ำชีนะครับ ถือว่าเป็นลุ่มน้ำอันสำคัญอย่างยิ่งนะครับ ที่หล่อเลี้ยง
หลายจังหวัดในภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่ีน้องชาวจังหวัดชัยภูมินั้น 
ได้อาศัยต้นน้ำชีแห่งนี้นะครับ ในการประกอบสัมมาอาชีพทางด้าน                  
การเกษตรกรรมและน้ำอุปโภคบริโภค เป็นหัวใจหลักเป็นเส้นเลือดหลักนะครับ  
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ของพ่ีน้องจังหวัดชัยภูมิ และยังมีแหล่งน้ำสาขามากมายหลายแหล่งนะครับ 
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับแม่น้ำชีนะครับ ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดท่านได้รับเลือกแล้วก็มอบหมายหน้าที่อันสำคัญในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการนะครับ บริหารจัดการลุ่มน้ำตรงนี้นะครับ ผมนั้นอยาก
เรียนสอบถามว่าท่านได้มีแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่จะรองรับนะครับ            
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำแห่งนี้นะครับ          
ไปในทิศทางใด และอยากให้ เป็นผลสำฤทธิ์ให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนในจังหวัดชัยภูมินะครับ ผมนั้นนะครับ ฝากท่านประธานนะครับ 
ฝากท่านประธานสภาไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าท่านควร
เตรียมแผนนะครับ ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ นะครับ เพราะว่ากฎหมาย
งบประมาณนะครับ ที่พวกเราได้ทราบในการจัดทำหรือขอสนับสนุน
งบประมาณนั้นนะครับ  คณะกรรมการนะครับ อนุกรรมการที่ท่านนายกฯ
เป็นประธานอยู่นี้นะครับ จะต้องได้เป็นผู้พิจารณานะครับ คงจะเป็นโอกาส
อันดีนะครับ ที่หากพวกเรานั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด         
หรือว่าผู้นำท้องถิ่นต่าง ๆ หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือพ่ีน้องประชาชน         
นะครับ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำนะครับ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้งอะไรต่าง ๆ 
มากมายที่เกิดขึ้นในส่วนตรงนี้ ถ้าหากมีแผนงานโครงการที่พวกเราได้จัดทำ
แผนยุทธศาสตร์น้ำที่จะดำเนินการให้ทางท่านนายกฯ ได้มีการบริหาร
จัดการในส่วนตรงนี้ เพ่ือที่จะประสานแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ที่จะลงมา
พัฒนาแก้ไขหรือพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดชัยภูมิของพวกเรา คงจะเป็น
ประโยชน์อันสูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชนของพวกเรานะครับ ผมจึงอยากนำ
เรียนสอบถามท่านประธานสภาไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ว่าในส่วนตรงนี้เราจะมีแผนรองรับในการที่จะสามารถจัดทำแผนโครงการ
ต่าง ๆ เพ่ือที่จะให้งบประมาณนะครับ ให้ท่านได้เสนอขอสนับสนุน
งบประมาณจากทางภาครัฐต่อไปนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ           
ท่านประธานครับ  
ครับ มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านชาญณรงค์  
ผดุงขวัญ ครับ 
เรี ยนท่ านประธานสภา ท่ านผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทุ กท่ านนะครั บ                         
กระผมชาญณรงค์  ผดุงขวัญ สมาชิกสภาจังหวัด อำเภอภักดีชุมพล                  
ขอหารือนะครับ ในที่ประชุม คืออยากจะเล่าถึงนะครับ เหตุการณ์ท่ีผ่านมา
มีการร้องเรียน เรื่องการลาของสมาชิกนะครับ ทั้งนี้ก็อยากจะขออนุญาตนะครับ 
เสนอในที่ประชุมแห่งนี้ ว่าอยากจะให้มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook 
เหตุผลนะครับ เพราะว่ามีทั้งภาพทั้งเสียง เมื่อประธานเปิดสมัยประชุมสภา
นะครับ ก็จะได้นำเรียนที่ประชุมว่าใครลาจำนวนกี่คน วันที่เท่าไหร่ชัดเจนครับ 
เวลาตรวจสอบมันจะได้ไม่มีข้อครหาว่าสภานะครับ ไม่ได้ทำตามเงื่อนไข
หรือข้อบังคับของการประชุมสภานะครับ เหตุผลที่หนึ่ง และเรื่องที่สอง          
นะครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ มีพ่ีน้องชาวอำเภอภักดีชุมพลได้ลง 
Facebook นะครับ เกี่ยวกับเรื่องถนนที่เสียหาย ในความรับผิดชอบของ 
อบจ. ถนนสายห้วยหินฝน - เจาทอง ระยะทาง 1.3 กิโลเมตรเศษนะครับ  
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นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
นายมนตรี  เกียรติก้องชูชัย 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอำนาจ เรืองจินดา 
สมาชิกสภา อบจ.ชยัภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอร่าม  โล่ห์วีระ  
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 

ถามว่าเสียหายเยอะไหม ก็เยอะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงสี่แยก
เจาทอง ที่ผมนำเรียนกับฝ่ายบริหารนะครับ หลายครั้งแล้ว ทุกครั้งทุกปีที่
หลังจากมีการขนถ่ายสินค้า โดยเฉพาะอ้อยในพ้ืนที่หลายสิบเครน              
และหลายสิบเที่ยวต่อหนึ่งวันนะครับ ปัญหาของพ้ืนที่ตรงนี้นะครับ             
ก็อยากจะนำเรียนก็ได้ส่งโครงการไปแล้วนะครับ ช่างออกไปสำรวจแล้ว            
ก็เหลือแต่งบประมาณที่จะลงไปทำ ก็อยากจะขอฝากนะครับ ฝ่ายของช่าง 
ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ นะครับ ในแหล่งที่เจริญแล้ว โดยเฉพาะตรงสี่แยกต่าง ๆ            
สี่แยกไฟแดงต่าง ๆ  นะครับ ความหนาของคอนกรีตนะครับ ด้วยความเคารพ             
ขอจากตรงนี้นะครับ ขอให้เป็น 25 เซนติเมตรนะครับ จาก 15 เซนติเมตร
โดยปกตินะครับ ด้วยความเคารพครับ ฝากท่านประธานด้วยนะครับ 
ครับ ในเรื่องการถ่ายทอดสดนั้นก็รับไปพิจารณานะครับ แล้วค่อยว่ากันอีก
ทีหนึ่ ง มีท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ หรือสอบถามเพ่ิมเติม               
หรือไมค่รับ เชิญท่านมนตรี  เกียรติก้องชูชัยครับ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ข้าราชการผู้รับฟังการประชุมและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ผมนายมนตรี เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภาองค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอเมือง เขต 4 วันนี้ก็จะมาขอความกรุณา             
ท่านนายกฯ ครับ ฝากไปถึงท่านประธานเรื่องถนน พอดีผมได้รับการติดต่อ
จากนางปราจีน  สุพรรณฝ่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่             
ก็ถนนเส้นกุดละลม - หนองแหน ซึ่งมีปัญหาได้รับความชำรุดจากน้ำท่วม
เมื่อปีที่แล้วก็ยังไม่ได้แก้ไข ท่านนายก อบต.หนองไผ่  ก็เลยฝากผมมา
สอบถามถึงท่านประธานไปถึงท่านนายก ก็ขอบคุณครับ 
ครับ มีท่านใดอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านอำนาจ  เรืองจินดาครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมอำนาจ เรืองจินดา สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองเขต 1 ครับ ผมได้รับเรื่องร้องเรียน
จากชาวบ้านที่สัญจรไปมา  บริเวณถนนสายทาง อบจ. 2002 แยกบายพาสใหม่ 
ทางหลวง 225 ถึงบ้านชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ถนนเส้นดังกล่าว 
ทรุดตัวยาวและเป็นหลุมเป็นบ่อยาวตลอดสายทางครับ เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ทำให้ประชาชน ที่สัญจรไปมา ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก     
จึงอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าดำเนินการแก้ไข
ซ่อมแซม ถนนเส้นดังกล่าวให้กับพ่ีน้องประชาชน ในพ้ืนที่ ด้วยครับ 
ขอบพระคุณครับ  
ครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ  
 
ท่านผู้เป็นประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนข้าราชการ ฝ่ายบริหาร และสมาชิก       
ผู้ทรงเกียรติ ทั้งหลายทุกท่าน วาระของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นเรื่องสำคัญที่สะท้อนให้ พวกเราเห็นว่าปัญหาของพ่ีน้อง 

/ประชาชน... 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนไม่ว่าอยู่ที่ ใดก็ตามแต่สามารถที่จะบอกกล่าวเราทั้ งหลาย          
เพ่ือนำมาแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างน้อยที่สุดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ก็จะนำปัญหาของท่านทั้งหลาย นำไปสู่การแก้ไข         
ต้องยอมรับความจริงว่าถนนหนทางในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นถนนหนทางที่ 
ผมในฐานะที่  เคยเป็นนักการเมืองมาหลายครั้ง หลายสมัย ต่างกรรม         
ต่างวาระ ไม่ว่าจะรัฐบาล พรรคการเมืองของเราจะสังกัดพรรครัฐบาล
หรือไม่ หรือมาเป็นฝ่ายค้าน ในแต่ล่ะครั้งก็ตามแต่ สิ่งหนึ่งที่ได้ดำเนินการ
ในฐานะนักการเมือง ของจังหวัดชัยภูมิ เราได้ดำเนินการก่อสร้างถนน
หนทาง แทบทุกอำเภอ ท่านสังเกตดูได้ว่า เราไม่ได้เลือกนะครับ ว่าเขต
เลือกตั้งของเราจะอยู่ตรงไหน เพียงแต่ว่าผมมีเพ่ือนอยู่ทุกเขตเลือกตั้ง         
ในอดีตที่ผ่านมา มีน้องทุกคนที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
เป็นสมาชิกสภาจังหวัด แต่เดิมร้องขอมาทั้งอำเภอแก้งคร้อ , คอนสวรรค์ 
แม้แต่อำเภอภูเขียว , อำเภอคอนสาร ซึ่งไม่ได้เป็นเขตเลือกตั้งของผมเลย        
ก็ได้รับคำร้องขอจากเพ่ือนสมาชิกสภาจังหวัด จากน้อง ๆ ทั้ งหลาย         
จากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกกรรมาธิการ 
ดำเนินการประสานงานจนกระทั้ง เรามีการก่อสร้างถนนหนทางทุกแห่ง         
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ นี้ เป็นสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนท่านทั้งหลาย         
ในผลงานของพวกเราที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอมอบให้กองช่างนะครับ  
ไปดำเนินการโดยด่วน แล้วก็หาข้อมูลข้อเท็จจริง อย่างน้อยที่สุด ถ้าหากเรา
มีงบประมาณเหลือพอที่จะจัดการได้ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม เป็นการชั่วคราว 
หรือเป็นการก่อสร้างถนน ทาบทับลงไปในพ้ืนที่ที่มันชำรุดทรุดโทรมลง         
ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไม่เพิกเฉย        
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะที่ใกล้ชิดกับทางจังหวัด ได้ร่วมมือกัน
ทำงานกับทางจังหวัดชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดทางจังหวัด
ชัยภูมิ ก็มีความห่วงใยนะครับ ในเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก ปัญหาเมื่อ              
6 เดือนที่ ผ่ านมา จังหวัดชัยภูมิของเราประสบกับภาวะ อุทกภัย           
อย่างยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง  ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่านได้กำชับผมมาโดยตลอด ว่าหากมีปัญหาในเรื่อง ความเดือนร้อนของ    
พ่ีน้ องประชาชน หากไม่มี งบประมารจะขอให้ท่ านช่วยสนับสนุน                  
ในกิจกรรมใดก็ตามแต่ ไม่ขัดข้อง นี้คือความภาคภูมิใจ ที่เราได้รับความ
กรุณาจากทางจังหวัดมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ชั้นทางเลขาฯ ของผม      
นะครับ ก็ให้ประสานงานกับส่วนที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้หาข้อมูล
ข้อเท็จจริง และให้แจ้งกับบรรดาสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด           
ที่นำเอาปัญหาดังกล่าวมาแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้โดยเร็ว         
เรื่องที่ 2 กรณีของท่านสุรพล ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ได้พูดถึงการ
บริหารการจัดการน้ำ ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ต้องยอมรับความจริงนะครับ
ว่าแม้ว่ากรมชลประทาน ตั้ งมาถึงประมาณ 120 ปีนะครับ คำว่ า             
กรมชลประทานในความรู้สึกของผม คือมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่ง ในกิจกรรม
อย่างสม่ำเสมอ ของบรรดานักการเมืองไม่ว่าในทุกระดับ เพราะจังหวัด
ชัยภูมิของเราตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ที่มีความสำคัญของลุ่มน้ำสำคัญ เช่น ลุ่มน้ำ   
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แม่น้ำชี แบบนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาทั้งกรณี ในฤดูน้ำหลาก 
ในกรณีที่  ที่ มีภาวะแห้ งแล้ง แล้วก็แล้ งซ้ำซากในพ้ืนที่   8 ล้านไร่              
ของเรา พ้ืนที่ชลประทานมันมีเพียง ไม่เกิน 3 แสนไร่ นอกเขตชลประทาน
อีกประมาณ 2 ล้านกว่าไร่ นอกนั้นเป็นป่าเขาลำเนาไพร เป็นพ้ืนที่อยู่บน
พ้ืนที่สูง เหนือกว่าระดับน้ำทะเลเป็น 1,000 เมตรก็มี ประมาณอย่างนี้
เป็นต้น เป็นพ้ืนที่ป่าเขาลำเนาไพร เพราะฉะนั้นจังหวัดชัยภูมิ จึงเป็น
จังหวัดที่มีความหลากหลายในทางธรณี วิทยาทางจังหวัดก็ตั้งมาเป็น
ประธานเป็นผู้อำนวยการธรณีวิทยาของจังหวัด เพ่ือที่จะจัดการปัญหา 
เรื่องของการที่จะส่งเสริมให้จังหวัดชัยภูมิของเรา เป็นแหล่งธรณีวิทยา
เหมือนจังหวัดสตูล และกระบวนการคือนำไปสู่การเสนอต่อองค์การยูเนสโก 
ในระดับโลกนะครับ นี้เป็นเรื่องที่พวกเราดำเนินการอยู่ขณะนี้ก็ได้อาศัย
ท่านพลเรือเอกสุวิทย์ ธารรูป รวมทั้งท่านที่ปรึกษากอบชัย บุญอรณะ       
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ปรึกษาหารือกันมาโดยตลอด และร่วมกับ
คณะทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกำลังดำเนินการอยู่ อย่างไร       
ก็ตามในพ้ืนที่ชลประธาน ตามที่ท่านสุรพล ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญ ได้หยิบยกขึ้นมาในชั้นนี้ เนื่องจากทราบจากท่านกอบชัย บุญอรณะ 
ว่าในวันที่ 1 เมษายน สำนักงาน อบจ.ส่วนหน้าของเรา จะดำเนินการเปิด 
สถานที่ทำบุญตามประเพณี เพ่ือเปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่วนหน้า ในวันที่ 1 ตรงนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดตั้งของสถาบัน
ชัยภูมิศึกษาของเรานะครับ ในวันที่ 1 เมษายนของเราที่จะถึงนะครับ        
ผมก็ดำริกับฝ่ายบริหาร ร่วมทั้งท่านสุรพล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย
ว่า ในวันที่ 1 วันที่เราเปิดสำนักงานของเรา ในฐานะที่ผมได้รับเลือกตั้งจาก 
บรรดาสมาชิกสภาองค์การส่วนท้องถิ่น กว่า 140 แห่ง ให้มาเป็นประธาน
จัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำชี , แม่น้ำมูล และแม่น้ำป่าสักบางส่วน เราก็ตกลง
ร่วมกันว่าจะทำหนังสือเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
กว่า 140 กว่าแห่ง ที่เลือกผมมาเป็นประธานคณะกรรมการน้ำ ซึ่งถือว่า
เป็นส่วนต้นทางที่จะนำเสนอโครงการน้ำทั้งระบบในพ้ืนที่ในจังหวัดชัยภูมิ 
ไปสู่การบริหารจัดการน้ำทั้ งระบบของกรรมการน้ำแห่งชาติ  โดยมี            
ท่านพลเอกประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ท่านเป็นประธานคณะกรรมการ
ดังกล่าว เพราะฉะนั้นในวันที่ 1 ถ้าหากเรามีความพร้อม อยากจะเชิญชวน
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ได้ร่วมกันปรึกษาหารือโดยในชั้นนี้อยากให้         
ทางฝ่ายบริหารได้ทำหนังสือออกไปถึงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  
140 กว่าแห่ง ทั้งหมดให้มาประชุมปรึกษาหารือกันอยู่ที่สำนักงานที่       
อบจ. ส่วนหน้าที่บริเวณช่องสามหมอ ดังที่เคยกราบเรียนท่านมาหลายครั้ง
แล้วว่าจนจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วบัดนี้ ได้รับแจ้งว่าคงจะเสร็จทันวันที่ 1 
โดยท่านสุธิชัย , ท่านอภิสิทธิ์ นะครับ ท่านสมปอง , ท่านนพกรณ์ ทั้งหมด
ร่วมกันทั้งหมด 5 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามโครงการนี้ร่วมกับ
ท่านผู้ว่าฯ กอบชัย บุญอรณะ นะครับ เพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องต้นแบบของ 
การจัดการน้ำแผนแม่บทของการจัดการน้ำโดยเป็นดำริของท่านกอบชัย 
บุญอรณะ ที่จะดำเนินการเพ่ือให้การจัดการน้ำในพ้ืนที่ให้เป็นระบบคงจะเกิดขึ้น    
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ตามแผนแม่บทที่พวกเราดำริที่จะดำเนินการอีกทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านไกรสร กองฉลาด ท่านมีการประชุมเรื่องน้ำทุกครั้ง แล้วพรุ่งนี้ก็มีการ
ประชุมด้วยแต่บังเอิญ พ่ีมีธุระสำคัญอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แล้วก็เรื่องนี้
ด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ก็เลยมีความคิดที่จะกราบเรียนท่านเบื้องต้น
ตรงนี้ว่าในความคิดอยากให้ อบต. ทั้งหลายทั้งหมดจัดการน้ำในระบบ
เพ่ือที่จะมีพ้ืนที่กักเก็บน้ำไว้ ถ้าจะให้ถึง 1 ล้านคิวต่อ 1 อบต. ก็ไม่ขัดข้อง
ตามนโยบายของท่านผู้ว่าฯ ไกรสรที่ต้องการให้มีพ้ืนที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ใน      
ฤดูแล้งอย่างน้อยสุด 1 ตำบล 1 ล้านคิว แต่ถ้าหากพ้ืนที่ใดมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ          
ทีจ่ะดำเนินการอย่างนั้นก็สุดแล้วแต่ อบต. ไปจัดประชุมปรึกษาหารือกันมา
โดยการประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยท่านสมาชิก             
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา เป็นผู้ประสานงานแล้วให้จัดทำ
โครงการให้แล้วเสร็จโดยให้ อบต. เป็นเจ้าภาพในเชิงกองช่าง เป็นเจ้าภาพ
จัดทำแผนของการจัดการงานน้ำในแต่ละบท แต่ละตำบล โดยมติของ        
ที่ประชุม อบต. ให้กำหนดพ้ืนที่ 3 แห่ง ในแต่ละตำบลแล้วแต่จะจัดการ        
ที่ใดขอให้มีพ้ืนที่จัดการน้ำส่งมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และขอ
ยืนยันว่าจะนำเอาโครงการนี้นำเสนอโดยการรับรองขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดส่งตรงไปที่คณะกรรมการน้ำแห่งชาติ อันนี้เป็นเรื่องที่ได้กราบเรียน
กับท่านทั้งหลายมาล่วงหน้าหลายวันแล้ว วันนี้พอดีท่านสุรพลท่านได้       
หยิบยกขึ้นมา จึ งต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ ง เพราะเรื่องนี้ มี          
ความจำเป็นอย่างยิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วน แล้วก็เป็นโครงการของทางจังหวัด
ด้วยที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิของเราดำเนินการทุกวิถีทาง
เพ่ื อดำเนิ นการในเรื่ องนี้  ขณะนี้ ได้ แจ้ งด้ วยวาจา ต่ อสำนั กงาน
คณะกรรมการน้ำแห่งชาติโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ท่านได้รับทราบ
ข้อเท็จจริงเกือบทั้งหมดแล้ว เพียงแต่รอเอกสารที่จะส่งตรงไปทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และได้มอบหมายให้พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป ได้แจ้ง
เรื่องนี้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับบนสุดเรียบร้อยไปแล้ว เพราะฉะนั้น
โครงการที่ทยอยส่งไปเบื้องต้นอย่างของกรมชลประทานงบประมาณ          
600 กว่าล้าน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิของเราน่าจะประมาณ 
100 กว่าล้านทั้งหมดก็น่าจะเป็นประมาณ 8 - 900 ล้านที่ส่งขึ้นไปแล้ว
เพียงแต่ว่าขณะนี้ชลประทานชัยภูมิได้เข้าไปดูโครงการต่าง ๆ ที่เป็น      
ความต้องการของพ้ืนที่ขณะนี้จะพบถึง 8 อำเภอ เพ่ือจัดการดูข้อมูลว่า       
พ่ีน้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอใดก็ตามที่เสนอโครงการ
เรื่องการจัดการน้ำในแต่ละตำบล แล้วที่ผ่านมาตำบลหนึ่งเสนอมาเกือบ      
10 โครงการ ก็มีไปแก้งคร้อ , คอนสวรรค์ ไปหลายแห่งไปบ้านเขว้า ,          
หนองบัวระเหว ไปมาหลายแห่งแล้วครับเกือบจะครบ 8 อำเภอและจะครบ
ทัง้หมด 16 อำเภอ แต่ว่ามีอำเภอบางอำเภอแจ้งมาว่าเนื่องจากสถานการณ์ 
covid ไม่สะดวกในการที่จะจัดประชุมคราวละจำนวนมาก ๆ อย่างไรก็ตาม
ทางชลประทานชัยภูมิ โดยคุณนัทธี นุ่มมาก ก็จะดำเนินการเพ่ือที่จะทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของพ่ีน้องกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบล            
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันเสมือนหนึ่งพวกเราร่วมกันเดินทางเพ่ือจัดการบริหาร 
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จัดการน้ำทั้งระบบทั้งกรมชลประทานทั้งหน่วยงานท้องถิ่นอย่างพวกเรา
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราทำสำเร็จในเรื่องดังกล่าว ได้รับงบประมาณมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนที่ใดก็ตามแต่ ก็ควรจะมีส่วน
ในการรับผิดชอบในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ        
ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
เพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนท่านทั้ งหลายให้ทราบไว้ชั้นหนึ่ งก่ อน
ขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับ 
มีทา่นใดที่จะสอบถามหรืออภิปรายไหมครับเชิญท่านอภิสิทธิ์ ครับ 
 
ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ แก้งคร้อ        
เขต 2 ในนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่านประธาน
ครับ ก็มี เรื่องที่ จะสอบถามท่านประธานถึงคณะผู้บริหารนะครับ                
ว่าโครงการที่ เป็นโครงการที่กำหนดตราเป็นข้อบัญญัติแล้วนะครับ                     
เป็นโครงการ 500,000 บาท นะครับ ของเพ่ือนสมาชิกหลายท่านนะครับ
ที่ทางท่านผู้ว่าราขการจังหวัด ท่านวิเชียร จันทรโณทัยนะครับ ท่านได้                 
ติงมานะครับ ว่าโครงการ 5 แสน นะครับ ท่านก็บอกให้พิจารณาทบทวน
นะครับ เพราะว่าโครงการ 5 แสน ของเพ่ือนสมาชิกหลายท่านนะครับ 
ส่วนมากจะทำเป็นโครงการ 5 แสน และหลายพ้ืนที่ที่ไม่สามารถดำเนินการ
เกินวงเงินงบประมาณ 5 แสน ได้ก็ดำเนินการประกาศเป็นที่เรียบร้อย      
หลายท่านนะครับ แต่ส่วนมากก็ได้กลับมานะครับ แจ้งทางกองช่าง                 
ให้ออกมาสำรวจใหม่เป็นโครงการละ 1 ล้านบาท แต่ตอนนี้ทางกองช่าง                
ผมได้สอบถามไปแล้วนะครับ ว่าได้ออกสำรวจประมาณการออกแบบ
ประมาณการเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องส่งมา               
กองแผนฯ เอาแผนที่จะส่งมาสภาเพ่ือจะให้สภาเห็นชอบอนุมัติโครงการ
แก้ไขต่อไปแต่ตอนนี้นะครับ ยังไม่เห็นนำเสนอนะครับ สู่สภาฯ ผมก็
อยากจะนำเรียนถามท่านประธานนะครับ ถึงคณะผู้บริหารนะครับ ในเมื่อ
โครงการแล้วเสร็จนะครับ ทำไมไม่เสนอนะครับ เข้าสู่สภาให้สภาเห็นชอบ
นะครับ เป็นโครงการละ 1 ล้านหรือ 2 ล้าน ก็แล้วแต่ของสมาชิกแต่ละ
ท่านสมาชิกนะครับ นี่คือเพ่ือนสมาชิกหลายท่านนะครับ ก็ถามผมมา  ผมก็
บอกว่าเดี๋ยวผมจะถามท่านประธานในสภาฯ นะครับ อีกครั้งหนึ่งว่ารออะไร
อีกไหมครับ แต่ทั้งนั้นการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ ผมก็ถามท่าน ผอ. กองช่าง
ท่านก็บอกว่าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ที่   ไม่ทราบว่าอยู่ที่              
กองแผนฯ หรือเปล่าถ้าอยู่ที่กองแผนนะครับ และวันนี้น่าจะเป็นกำหนด 
45 วันนะครับ ในการกำหนดสมัยประชุมมันจะเหลือกี่วันครับ วันนี้น่าจะ
เป็นครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหม ฉะนั้นแล้วถ้าจะเป็นครั้งสุดท้ายในการประชุม 
45 วัน ผมก็อยากนำเสนอท่านประธานนะครับ ขอขยายเวลาไปอีกนะครับ 
เพ่ือจะได้นำเสนอโครงการที่เราขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากโครงการ 5 แสนบาท
เป็น 1 ล้านหรือ 2 ล้านบาทนะครับ ท่านประธานครับขอบคุณมากครับ 
 

/นายกฤษฎา... 



๑๖ 
 

นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายอร่าม โล่วีระ 
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายสมชาย จริยานันทกุล 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 

ครับเชิญท่านนายกครับ 
 
ขอมอบให้ท่านสมชายนะครับ ช่วยชี้แจงครับ 
 
เชิญท่านรองสมชายครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ              
ผมนายสมชาย จริยานันทกุล ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ ท่ านถามมานั้ น  ขณ ะนี้ ตอนนี้ นั้ นข้ อมู ลผิ ดนิ ดหนึ่ งนะครั บ                              
กองช่างกลับไปดำเนินการแก้ไขแล้วก็ส่งมาที่แผนฯ แล้วก็ทางแผนฯ นั้นจะ
ให้ท่านนายกฯ อนุมัติทำญัตติเข้าสภาคงจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับ                   
จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับ ผมถามทางกองแผนฯ แล้วขณะนี้          
กองช่างส่งมาแล้วแต่รายละเอียดผิดนิดหนึ่งนะครับ กลับไปแก้ที่กองช่าง
และข้อมูลกองช่างเขาบอกว่าดำเนินการแก้ไขแล้ว คาดว่าอาทิตย์หน้าคงจะ
เข้าสู่สภาได้ครับผม 
ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากท่านรองสมชายนะครับ ผมในฐานะประธานสภานะครับ
ซึ่ งได้ประสานแต่ละกองนะครับ 1 ก็คือจากท่านเพ่ือนสมาชิกได้             
อภิปรายเมื่อสักครู่ ผมสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ของกองช่าง เอกสารผิด
เขาขอเวลาแก้ไขถึงวันศุกร์นี้ หลังจากที่เขาแก้ไขในวันศุกร์นี้เสร็จแล้วเขา
จะส่งให้กองยุทธศาสตร์ฯ  และกองยุทธศาสตร์ฯ ก็จะใช้ระยะเวลา 3 - 4 วัน 
ในการทำญัตติที่จะเสนอมาที่ประธานนะครับ ถ้ามาถึงผมก็บรรจุสภาฯ  ให้                
และตรงนี้ครับได้ปรึกษาคุยกับทางคณะผู้บริหารแล้ว คณะผู้บริหารเขาก็ให้
ผมขอขยายระยะเวลานะครับ ซึ่งในวันนี้ผมจะประกาศขยายระยะเวลาอีก 
15 วัน ตามที่ผู้บริหารขอไว้นะครับ นำเรียนที่ประชุมสภาแห่งนี้ทราบครับ
มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ 
ก่อนปิดประชุมนะครับ ประธานจะขอแจ้งนะครับ เรื่องการขยายเวลา    
การประชุมสภา สามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2565 เนื่องจาก                
มีญัตติที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เสนอให้สภาฯ พิจารณา
และยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ประธานสภาฯ จึงขอขยาย สมัยการ
ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ออกไปอีกจำนวน 
15 วัน นับตั้งแต่วันที ่27 มีนาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 10  เมษายน 
พ.ศ.2565 เชิญท่านเลขาอ่านประกาศครับ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขยายเวลาการ
ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ตามประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565              
มีกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 
26 มีนาคม พ.ศ.2565 นั้น เนื่องจากมีญัตติของฝ่ายบริหารเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือพิจารณา ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติ 

/องค์การ... 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ.2540 มาตรา 22 สั่งขยายสมัย
ประชุมสภา สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ออกไปอีกจำนวน 
15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 10 เมษายน 
พ.ศ.2565 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  23  
เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัยประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกแล้วนะครับ ประธานจะนัด
ประชุมสภาฯ สามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 8 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม  
พ.ศ.2565  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 นะครับ ปิดประชุมครับ    

ปิดประชุมเวลา             16.30 น. 

รายงานฉบับนี้   เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สามัญ  สมัยแรก   
ครั้งที่  7  ประจำปี พ.ศ.2565  วันพุธที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น.   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

    
                                                                               

        (ลงชื่อ) .........................................................  
                 (นายสมปอง  บัวพิม) 
             เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุม
ครั้งนี้   ได้จัดทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเหน็ว่าเป็นการถกูต้อง  จึงรับรองและได้พร้อมกันลงลายมอืชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวจารุวรณ  จังหวะ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
              (นางสาววิววิกา  กลา้แท้) 


